

กระทู้ถามที่ ๑๕๒/ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๑๐ กันยายน ๒๕๕๒

เรื่อง ติดตามความคืบหน้าองค์การตลาดหนองม่วง

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ตั้ง “องค์การตลาดหนองม่วง” เพื่อรองรับภาคการเกษตร และอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรได้นำสินค้ามาจำหน่ายที่ตลาดองค์การ อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการผลิต แต่ในขณะนี้สภาพการดำเนินงานไม่มีผู้บริหารมาดำเนินการ ทำให้ตลาดทรุดโทรม ไม่มีการปรับปรุงท่อระบายน้ำและทำความสะอาดในบริเวณตลาด ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าวได้ จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนงานไว้อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. รัฐบาลมีแผนงานปรับปรุงองค์การตลาดที่ทรุดโทรม เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรไว้อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในที่ประชุมสภา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

อำนาจ คลังผา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย

จังหวัดลพบุรี

คำตอบกระทู้ถามที่ ๑๕๒/ร.

ของ นายอำนาจ คลังผา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เรื่อง ติดตามความคืบหน้าองค์การตลาดหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ข้าพเจ้า นายชวรัตน์ ชัยวิรุณัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจาก นายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้ชี้แจงตอบกระทู้ถามเรื่อง ติดตามความคืบหน้าองค์การตลาดหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ข้าพเจ้าขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีความสนใจดังนี้

๑. กระทรวงมหาดไทยได้ติดตามการดำเนินงานขององค์การตลาดโดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ องค์การตลาดได้มีการแต่งตั้งพนักงานเข้ารักษาการในตำแหน่งผู้จัดการตลาดสาขาหนองม่วง นับแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อบริหารจัดการตลาดให้เกิดการพัฒนา ตลอดจนได้ดำเนินการจัดตลาดนัดเพื่อจัดหาสถานที่ให้เกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายสินค้าผลิตผลทางการเกษตรให้กับประชาชนโดยตรงเพิ่มขึ้น โดยสามารถนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ ๓ วัน ทำให้ประชาชนสามารถซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากผู้ผลิตโดยตรงในราคาที่เหมาะสม

๒. องค์การตลาด มีแผนงานในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของตลาดสาขาหนองม่วง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยจัดทำโครงการจัดหาสถานที่ในการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ที่มีราคาตกต่ำ หรือล้นตลาด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งนี้จากการที่องค์การตลาด มีภารกิจในการจัดส่งเครื่องบริโภคให้กับหน่วยราชการเช่นเรือนจำ หรือโรงพยาบาลต่าง ๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ องค์การตลาด ได้กำหนดแผนงานในการช่วยแก้ปัญหาสินค้าการเกษตร โดยการสร้างเครือข่ายกับเกษตรกรที่นำสินค้าการเกษตรมาจำหน่ายภายในบริเวณตลาดสาขาหนองม่วง เชื่อมโยงกับภารกิจในการจัดส่งเครื่องบริโภคให้กับหน่วยงานต่าง ๆ และจะดำเนินการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับตลาดสาขาต่าง ๆ ของหน่วยงานที่มีอยู่ เช่นนำผลผลิตลำไยจากองค์การตลาดสาขาลำพูน มาจำหน่ายที่ตลาดสาขาหนองม่วงและนำพืชผลการเกษตรจากตลาดสาขาหนองม่วง ขึ้นไปจำหน่ายยังตลาดสาขาลำพูน เป็นต้น ตลอดจนมีแผนในการประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การตลาด เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคโดยตรงอีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ องค์การตลาดได้กำหนดแผนในการปรับปรุงพัฒนาสภาพทางกายภาพของตลาดสาขาหนองม่วง โดยซ่อมแซมหลังคาอาคารตลาด, ซ่อมแซมร่องระบายน้ำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนซ่อมแซมและเพิ่มเติมการเดินสายไฟภายในบริเวณตลาด เพื่อพัฒนาตลาดให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อเป็นการให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายในตลาด